



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ใน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยเรียงลำดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๓. การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่จ้างไปแล้ว และไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้าง
๔. ผู้ได้รับการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร และจะต้องทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย ก.อบต.จ.สุโขทัย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ฉัตรชัย จิตติพันธ์

(นายฉัตรชัย จิตติพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

.....

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง)

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๐๐๑	นายภิรมย์ รักษ์บริสุทธิ์ศรี	๑	